
 
 
 
 
 
 
  สํานักฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการยางพารา              
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5  สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549  
เวลา 9.00น -  16.30 น. โดยมี  นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ประธานกรรมการบริหารเปน
ประธานในที่ประชุม และ   นางจุฬารัตน นิรัติศยกุล  รักษาการในตําแหนงเลขาธิการเปนผูดําเนิน
รายการ   พรอมทั้งนักวิชาการ   ผูแทนเกษตรกร  และผูทรงคุณวุฒิ   มารวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ   และความรูดวยกันหลายทาน  อาทิเชน คุณอุทัย สอนหลักทรัพย    (ประธาน
กองทุนยางพารา) , คุณสมยศ  รักษาวงค,  คุณประยงค  รณรงค (ปราชญชาวบาน ),  คุณวิชิต  
นันทสุวรรณ  
 

  โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้   มีสาระสําคัญ  2   เรื่อง  ดวยกัน คือ สถานการณ
ยางพาราไทย   และแนวทางการปฎิรูประบบการจัดการยางพาราไทย    ทั้งนี้  ก็เพื่อเปนแนวทาง
ในการ  รวมกันคิด รวมกันทํา   เพื่อการพัฒนา ศักยภาพของเกษตรกร  และหาแนวทางรองรับ 
การแกไขปญหาของชาวสวนยาง ซึ่งยังขาดการจัดการกับผลผลิตที่ออกมามากมาย..ดังจะเห็นได
จาก..ที่หลายองคกรเขามาสงเสริมใหเกษตรกร    ภาค เหนือและอีสาน  ปลูกยางใหมากขึ้น ซึ่ง
เปนการเพิ่มผลผลิตยางใหออกสูตลาด   มากขึ้น...จากเดิมที่มีพ้ืนที่ปลูกยางแตเพียงภาคใต เทานั้น 
 

  เนื่องจากกันแขงขันผลิตภายในประเทศแลว...การแขงขันของตลาดโลกก็สําคัญ  
ดังจะเห็นไดจาก  พ้ืนที่ผลิตยางยังขยายออกไปยังจีน   ที่เริ่มปลูกยางเชนกัน   ทั้งที่สภาพอากาศ
คอนขางหนาวเย็น  แตสายพันธยางพาราอาจไดรับการดัดแปลง   และปรับปรุงแลวก็อาจเปนได   
ซึ่ง กอนหนานี้    เอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้น  ที่สามารถปลูกยางได    น้ํายางก็ใหผลผลิตมาก 
มีคุณภาพสูง    หากไทยเราหยุดนิ่งไมพัฒนา  เชื่อวา ในไมชาอาจตามไมทันประเทศเพื่อนบาน 
เชน อินโดนีเชีย มาเลเชีย ที่ยังครองสวนแบงตลาดสงออกยางพาราอันดับ  1  ....แลวยังเปนการ           
ถอยหลังเขาคลองโดยไมรูตัวไดอีกดวย   นั้นคือสิ่งที่พวกเราที่ทํางานเกี่ยวของกับเกษตรกร
โดยตรงควรตระหนัก และตองเขาไปชวยเหลืออยางเรงดวนดวย  



เพราะฉนั้น ความเขาใจกลไกทางการตลาด  ยางพาราที่จะเติบโตไปในทิศทางใด ในอนาคต   
จึงจําเปนมากเชนกันที่จะรวมกันศึกษา 
 

  สําหรับความรูที่ไดจากการสัมมนา ในครั้งนี้ นอกจาก 2  เรื่องในขางตน การเขา
ไปทําความรูจัก พันธมิตร ในสวนที่พอจะรวมมือกัน ทํางานไดก็ คือ การยางแหงประเทศไทย   
ซึ่งก็มี นายจิรากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ไดรวมการสัมมนา และใหขอมูล 
สาระ  ความรู พ.ร.บ   การยางแหงประเทศไทย  ใหการปรึกษา     ไมวาจะเปนเรื่อง ราคายางที่
ตกต่ํา หรือ รวมกันทํางานวิจัย ทางดานการตลาด ตางๆเหลานี้  เพื่อประโยชนอยางยิ่งสําหรับ การ
จัดทําแผน ปฏิบัติงานของพนักงานชาวสํานักงานกองทุนฯ  อยางมีแนวทางเปนรูปธรรมตอไป 
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